

5 เคล็ดลับบำรุงดิน

จากของเหลือใช้ในบ้าน

หากคุณปลูกพืชผักไว้รับประทานเองหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้ ตกแต่งบ้าน และอยากให้ต้นไม้มงคลของคุณเติบโตแข็งแรง วันนี้รักบ้านเกิดมี เคล็ดลับการบำรุงดินจากของเหลือใช้ภายในบ้านมาฝาก เพราะถ้าเรามี ดินที่ดีแล้วพืชผักที่เราปลูกก็จะเจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน

สูตรบำรุงดินที่เรานำมาฝากวันนี้เป็นของที่หาง่ายใกล้ตัว หาได้ใน บ้าน เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหาปุ๋ยมาใส่บำรุงดิน ได้แก่ เปลือกกล้วย กากกาแฟ เปลือกไข่ น้ำจากตู้ปลาและชา รับรองว่าหาได้ในบ้านอย่าง แน่نون

1. บำรุงดินด้วยเปลือกกล้วย

วิธีการนำเปลือกกล้วยมาใช้บำรุงดินทำได้ง่ายๆ แค่สับเปลือกกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่ลงไปในปี๋เพื่อทำเป็นปุ๋หมัก หรือจะบดเปลือกกล้วย แล้วนำไปตากแห้ง จากนั้นก็นำไปผสมกับปุ๋หรือดิน หรืออาจใช้ทั้งเปลือกเลยก็ได้ แต่ต้องฝ่งลงไปในดินให้ลึกหน่อย อย่างน้อยสัก 4 นิ้ว แล้วกลบให้มิดชิด เมื่อเปลือกกล้วยย่อยสลายจะช่วยเพิ่มแคลเซียม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมถึงยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อดินอีกด้วย



2. บำรุงดินดินด้วยกากกาแฟ

สำหรับคอกาแฟที่รักการปลูกต้นไม้ เพียงนำกากกาแฟที่เหลือจากการชงกาแฟคลุกเคล้ากับดินก็ช่วยเพิ่มสารอาหารได้ ไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจน แมกนีเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และทองแดง ซึ่งล้วนเป็นสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการ แถมยังทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยดึงดูดไส้เดือนดินเข้ามาชอนไช และใครที่ไม่ได้ชงกาแฟดื่มเอง ก็สามารถหาซื้อกากกาแฟมาบำรุงดินได้ทั่วไปจากร้านกาแฟต่างๆ



3. บำรุงดินด้วยเปลือกไข่

ไข่เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารที่มีติดครัวไว้แทบทุกครัวเรือน เปลือกไข่ถือเป็นแหล่งแคลเซียมชั้นดีเลยทีเดียว เพียงแค่บดเปลือกไข่แล้วโรยไปบนหน้าดินรอบๆ โคนต้นไม้ ช่วยป้องกันไม่ให้หอยทากมากัดกินต้นไม้ของเราได้อีกด้วย



4. บำรุงดินด้วยน้ำจากตู้ปลา

รู้ไหมน้ำในตู้ปลามีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงดิน และต้นไม้ได้ เวลาล้างตู้ปลาก็อย่าลืมนำน้ำจากตู้ปลาสามารถต้นไม้กันนะคร้าบ แต่ก่อนนำมารดต้นไม้ต้องมั่นใจว่าเป็นน้ำที่ไม่มียาปฏิชีวนะหรือยาอื่นเจือปน เพราะสารจากยาเหล่านี้จะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีๆ ในดินนั่นเอง



5. บำรุงดินด้วยกากใบชา

หลังจากชงชาดื่มแล้วอย่าเพิ่งทิ้งซองกากใบชาทิ้งนะคะ ให้ตัดถุงแล้วเอาเฉพาะกากใบชามาคลุกกับดิน เพราะในกากใบชาช่วยเพิ่มสารอาหารต่างๆ ให้กับดิน ทั้งออกซิเจนที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ไนโตรเจนที่ช่วยปรับคาร์บอนให้สมดุลกับการเกิดวัชพืช นอกจากนี้ยังมีสารแทนนินที่ช่วยบำรุงต้นกล้าให้เจริญเติบโตแข็งแรงด้วย



ที่มา : รักบ้านเกิด 18 พฤศจิกายน 2565